

The Early Warning System of Industrial Economics: (EWS-IE)



สถาบันพลาสติก
Plastics Institute of Thailand

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทยเดือนเมษายน 2564 ส่งสัญญาณปกติ

ทำให้คาดว่าใน เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564 (3 เดือน) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทยอยู่ในสถานการณ์ปกติ



ระบบเตือนภัย
ประจำเดือน
เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564
ปกติ

EX_GLOVE	BCI_3	PMI_CHINA
INV_2211		SHIP_2211



ตัวแปร
องค์ประกอบ
ที่ส่งสัญญาณ
ปกติ

- ปริมาณการส่งออกถุงมือยาง (EX_GLOVE) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.80 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นจากไวรัสโควิด 19 ระบาด หากว่ายังไม่สามารถผลิตวัคซีนและแจกจ่ายให้ประชาชนเข้าถึงได้
- ดัชนี PMI ภาคการผลิต จีน (PMI_CHINA) อยู่ที่ระดับ 50.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ขยายตัวร้อยละ 26.3
- ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง หมวดยางล้อ (INV_2211) ดัชนีฯ อยู่ที่ 108.33 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ปรับตัวลดลงร้อยละ 17 สะท้อนว่าภาคอุตสาหกรรมมีการสำรองสินค้าน้อยลง มีการหมุนเวียนผ่านช่องทางการกระจายสินค้า สะท้อนถึงความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น (ใช้วัดระดับการเปลี่ยนแปลงของสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเมื่อเทียบกับการส่งสินค้า หรือเพื่อชี้ทิศทางการสำรองสินค้าซึ่งจะสะท้อนให้เห็นภาวะตลาดจากการหมุนเวียนของสินค้า)
- ดัชนีการส่งสินค้า หมวดยางล้อ (SHIP_2211) ดัชนีฯ อยู่ที่ 100.17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.27
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (3 เดือนข้างหน้า) (BCI_3) ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 51.3 ตามความเชื่อมั่นของภาคการผลิตในด้านคำสั่งซื้อ ผลประกอบการและการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกธุรกิจ ยกเว้นกลุ่มผลิตยานยนต์ที่ดัชนีฯ ปรับลดลงมากและกลับมาอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 จากทุกองค์ประกอบที่ปรับลดลง สำหรับภาคที่มีใช้การผลิตแม้ผู้ประกอบการที่เห็นว่าภาวะธุรกิจจะปรับดีขึ้นมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่ดัชนีฯ ของเกือบทุกธุรกิจในภาคที่มีใช้การผลิตยังคงต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนความกังวลของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ว่าธุรกิจจะยังไม่ฟื้นตัว

ตัวแปรองค์ประกอบ
ที่ส่งสัญญาณ
เฝ้าระวัง

ตัวแปรองค์ประกอบ
ที่ส่งสัญญาณ
ไม่ปกติ

หมายเหตุ: BCI_3 หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (3 เดือนข้างหน้า)
SHIP_2211 หมายถึง ดัชนีการส่งสินค้า หมวดยางล้อ

PMI_CHINA หมายถึง ดัชนี PMI ภาคการผลิต จีน
INV_2211 หมายถึง ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง หมวดยางล้อ

EX_GLOVE หมายถึง ปริมาณการส่งออกถุงมือยาง

MPI (Manufacturing Production Index) หลัก ครอบคลุมยางล้อ ถุงมือยาง และยางรัดของ เป็นต้น

ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย เป็นข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2564